
Þriðjudaginn 1.okt. kom fjallskilastjórn Miðfirðinga saman til fundar að Staðarbakka. Samin 
fjárhagsbeiðni vegna skála,réttar, heiðargirðinga, heiðarvega og endurbóta á hesthúsi í Vesturárdal. 
Fleira ekki tekið fyrir. 
Rafn Benediktsson (sign) 
Ari Guðmundur Guðmundsson (sign) 
Ólöf Þorsteinsdóttir (sign). 
 


